

# สานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไทย-จีน

## ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ผศ.

### จุดเริ่มต้น

การดำเนินนโยบายเชื่อมความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา กับต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างอย่างค่อยเป็นค่อยไป นับจากจุดเริ่มต้น มีทั้งการลงมือและลงถูกสลับกันไป มีบ่อยครั้งที่บรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับฟัง อธิการบดีพูดถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ และกล่าวถึงการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เช่น การประชุมวิสาขบูชาโลก ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ ท่านพยายามชี้ชวนให้เราช่วยกันทำงานอย่างหนัก เพื่อการนี้ ในฐานะผู้ได้บังคับบัญชาก็ได้แต่รับฟังและนำไปปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้าง พร้อมกับความรู้สึกชื่นชมในความสามารถว่า โห..! แนวคิดท่านไปถึงระดับ **International** โน้น แล้วใครจะไปตามทัน



ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ มจร จากวันนั้นถึงวันนี้ ชาว มจร ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในกิจการต่างประเทศมากขึ้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศกันบ่อยขึ้น อธิการบดี มจร ได้รับนิมนต์ไปแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศหลายครั้ง เป็นประธานจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกในประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และเป็นประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

การทำงานอย่างมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากที่ประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ให้มีในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เป็นประจำเกือบทุกปี

บัดนี้ ส่วนงานของสหประชาชาติที่กำกับดูแลองค์กรนอกภาครัฐของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (**International Council for the Day of Vesak / ICDV**) ซึ่งมีพันธกิจหลัก คือ การประสานความร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกเพื่อจัดประชุมวิสาขบูชาโลก และเพื่อดำเนินการริเริ่มร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (ภาวะโลกร้อน) การศึกษาและการสร้างสันติภาพ ได้รับอนุมัติให้มีสถานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะช่วยให้สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ และสามารถ

แต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็นทางการไปประจำการที่สำนักงานสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก นครเจนีวา และกรุงเวียนนา ซึ่งอธิการบดี มจร กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยความภาคภูมิใจทุกครั้งเมื่อมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

## สานต่อแนวคิด

เมื่อไม่นานมานี้ กองวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนากิจการด้านต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี มจร เป็นประธาน ท่านได้เปิดประเด็นกระตุ้นให้ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเท่าทันกับที่ต่างชาติดียกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา แห่งโลก ซึ่ง มจร มีฐานะเป็นศูนย์กลางประสานงาน พร้อมกันนี้ได้ให้แนวคิดในเรื่องยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก มีใจความว่า **“ตกลานอกบ้าน ประสานลึบทิศ ผูกมิตรทั่วหล้า บริหารปัญญา สร้างงานวิจัย บริการวิชาการสู่ระดับนานาชาติ”**

ฉะนั้น ภาระหลักในการสานต่อแนวคิดด้านกิจการต่างประเทศ จึงต้องตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิเทศสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างการเดินทางไปเยือนจีนโดยการนำของ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ครั้งนี้ จึงถือเป็นเครื่องหมายแห่งความก้าวหน้าด้านการสืบสานความสัมพันธ์พระพุทธศาสนา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาว มจร อีกครั้งหนึ่ง

## การเยือนจีนเมื่อปี ๒๕๕๗

ย้อนกลับไปเมื่อ ๙ ปีที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์ มจร ได้บันทึกไว้ว่า **พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ป.ธ.๙, Ph.D.)** อธิการบดี มจร ในสมัยนั้นได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย รวมกว่า ๒๐๐ รูป/คน เดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนา และลงนามความร่วมมือด้านวิชาการพระพุทธรูปกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



**ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ, ราชบัณฑิต** หนึ่งในคณะเดินทางเยือนจีนได้เขียนบทความเรื่อง **“การสืบสานศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน”** มีความตอนหนึ่งว่า **“เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗**

เป็นวันที่คณะสงฆ์และคฤหัสถ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางออกจากประเทศไทย ไปเจริญศาสนสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นครั้งแรก นับเป็นการเดินทางที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่คณะผู้แทนไทยได้ไปร่วมประชุม มีจำนวนกว่า ๒๐๐ รูป/คน งานนี้เป็นงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการดูจะเป็นหัวอก ที่จะนำคณะสงฆ์ไทย ให้ก้าวออกไปชมโลกที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นงานที่น่าจับตามองที่สุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยุคใหม่ ซึ่งมีพระเดชพระคุณ พระเทพโสภณ อธิการบดีเป็นผู้นำ นับว่าเป็นพระหนุ่มที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ทำงานระดับโลก ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งหลายหน เช่น การประชุมผู้นำศาสนาแห่งโลก การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก จนแม้แต่องค์กรสหประชาชาติก็มีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือตลอดมา"

**ศ.พิเศษจ่านงค์ ทองประเสริฐ** ยังกล่าวต่ออีกว่า "ในการเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ เรามีพระเถรานุเถระผู้บริหารคณะสงฆ์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเดินทางไปด้วยความสมัครสมาน สามัคคี เป็นคณะใหญ่กว่า ๒๐๐ รูป/คน นับเป็นคณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน แม้ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ไม่เคยมีคณะผู้ร่วมเดินทางมากมายขนาดนี้ แต่เราก็ไปอย่างมีระเบียบ ไม่ได้สร้างปัญหาใด ๆ ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเลย เพราะเรามีการจัดการที่ดี ทุกคนต่างรู้จักหน้าที่ของตน เชื่อฟัง และเชื่อมั่นในหัวหน้าคณะเป็นอย่างดี... นับว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ทำงานประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามร่วมกันใน "หนังสือแสดงเจตจำนง" ดังนี้ สิ่งที่เราภาคภูมิใจ และเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดแห่งสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของทั้ง ๒ ประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อไปถึงสัมพันธภาพทางการเมืองด้วยก็คือ ในการลงนามครั้งนี้รัฐมนตรีการศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ได้ร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีการลงนามเป็นสักขีพยาน ครั้งนี้ด้วย อย่างที่เราไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนว่ารัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมาร่วมเป็นสักขีพยาน ทำให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน "โล่งใจ" ไปด้วย เพราะเท่ากับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคนี้ได้ให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ อาจเป็นนิมิตหมายว่าต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า ประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาในโลก อาจกลับมากครองตำแหน่งอันดับต้น ๆ ของโลก ดูในอดีตกาลก่อนที่จีนจะมีการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ก็ได้ ถ้าเป็นไปได้ดังที่ข้าพเจ้าคาดหวัง ก็ต้องยกความสำเร็จให้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพโสภณ เป็นอธิการบดี นี้แหละ ไหน ๆ ก็ได้เสียสละความรู้ความสามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่มาแล้วหลายครั้งหลายหนแล้ว ก็ขอพระเดชพระคุณได้ทำต่อไปเถิด อย่าได้ท้อถอย เพราะการทำงาน

ทุกอย่างจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือศัตรูบ้างเป็นธรรมดา แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรายังต้องมี “มารผจญ” เลย แต่เมื่อตั้งปณิธานให้เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวแล้ว เราย่อมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน”

## การเยือนจีนในปี ๒๕๕๖

การเดินทางไปเยือนจีนโดยการนำของ **พระพรหมบัณฑิต** (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ป.ธ.๙, ศ., ดร.) อธิการบดี มจร ครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ร่วมเดินทางจำนวน ๓๐ รูป/คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานความสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบพิธีถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดหลิงกวง (**Lingguang Temple**) ประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพ บรรยายธรรม และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวัดอรุณราชวรารามกับวัดหลิงกวง บันทึกการเดินทางต่อจากนี้ไป นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ชาว มจร ต้องจารึกไว้สืบไป

การเดินทางเริ่มขึ้นเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ อธิการบดี มจร พร้อมด้วยคณะ ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา ๑๐.๑๐ น. เมื่อเดินทางถึง **Beijing Airport** ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ได้รับการต้อนรับจากพระอาจารย์ฉี ชาง ซาง (**Ven. Shi Chang Zang**) ท่านมีตำแหน่งรองเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฝ่ายบรรพชิต (**Deputy Secretary-General of BAC**) และเป็นเจ้าอาวาสวัดหลิงกวง พร้อมด้วยนายชาง ลิน (**Mr. Zhang Lin**) รองเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฝ่ายคฤหัสถ์ และพระสงฆ์ระดับอาวุโสจากวัดหลิงกวง ณ ห้องรับรอง **VIP** นานาชาติประจำสนามบินกรุงปักกิ่ง จากนั้นจึงเดินทางเข้าที่พัก

## พิธีถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เช้าวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ อธิการบดี มจร พร้อมด้วยคณะเดินทางไปประกอบพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระอาจารย์ฉี ชาง ซาง (**Ven. Shi Chang Zang**) รองเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฝ่ายบรรพชิตและเจ้าอาวาสวัดหลิงกวง ณ วิหารทองคำ (**Golden Hall**) วัดหลิงกวง (**Lingguang Temple**)

**พระพรหมบัณฑิต** อธิการบดี มจร และคณะได้รับเกียรติอย่างสูงจากวัดหลิงกวง ซึ่งจัดริ้วขบวนต้อนรับอย่างสมเกียรติ นำขบวนด้วยปี่กลอง ธงมังกร คณะสงฆ์วัดหลิงกวง สัปทนยกย่องเกียรติสำหรับผู้นำ และริ้วขบวนของอุบาสิกาวัดหลิงกวงยืนประณมมือต้อนรับตลอดสองข้างทางจนถึงวิหารทองคำ (**Golden Hall**) ระยะทางกว่า ๕๐๐ เมตร



โดยมีหลวงพ่อดวน อิน (Most Ven. Chuan Yin) ประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย-จีน (President of the Buddhist Association of China / BAC) เป็นประธานคณะสงฆ์ฝ่ายต้อนรับ หลังจากได้พบปะพูดคุยสานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไทย-จีนพอสมควรแล้ว จึงได้เริ่มพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระอาจารย์ฉี ชาง ชาง (Ven. Shi Chang Zang) เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง, รองเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (Deputy Secretary-General of BAC)

### พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวัดอรุณ-วัดหลิงกวง

ในโอกาสสำคัญนี้ ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมืออันเนื่องด้วยการสานสัมพันธ์พระพุทธศาสนากันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างวัดอรุณราชวราราม ประเทศไทย กับวัดหลิงกวง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายไทยนำโดย พระครูปลัดสุวัฒนวิจิตรคุณ (พระมหาไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ฝ่ายจีนนำโดย พระอาจารย์ฉี ชาง ชาง (Ven. Shi Chang Zang) เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง, รองเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (Deputy Secretary-General of BAC)

### บันทึกประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทย-จีน



ณ วิหารไม้สัก (Teak wood Pavilion) ด้านหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ สถานที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้ว คณะสงฆ์จีนนำโดย หลวงพ่อดวนอิน และเจ้าอาวาสวัดหลิงกวง คณะสงฆ์ไทยนำโดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้ร่วมกันประกอบพิธี “สวดมนต์เพื่อสันติภาพและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย” พิธีการเริ่มด้วยการกล่าว

ธรรมกถาของหลวงพ่อดวนอิน และธรรมกถาของพระพรหมบัณฑิต ต่อด้วยพิธีสวดมนต์ของคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่าย ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวจีนที่เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

อธิการบดี มจร กล่าวภายหลังเสร็จพิธีว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทย-จีน ที่สำคัญยิ่งครั้งหนึ่ง เพราะเป็นพิธีการที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักในประเทศจีน ด้วยการที่จะให้ผู้นำสงฆ์จากต่างประเทศมาแสดงธรรมกถา ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของชาวจีนต่อหน้าประชาชนชาวจีนเช่นนี้ และยิ่งไปกว่านั้น หลวงพ่อดวนอิน ซึ่งมีอายุราว ๘๗ ปี ปรกติก็ไม่ค่อยมีใครได้พบท่านง่าย ๆ เพราะต้องดูแลเรื่องสุขภาพ แต่วันนี้หลวงพ่อก็ให้เกียรติมาแสดงธรรมกถาคู่กับอธิการบดี มจร และเป็นประธานประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพด้านหน้าองค์พระสถูปเจดีย์สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วร่วมกัน



## วัดหลิงกวง (Lingguang Temple)

ก่อนที่อธิการบดี มจร และคณะจะเดินทางต่อไป เรามาทำความรู้จักกับวัดหลิงกวง กันเล็กน้อย วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดพุทธมหายานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจีน กล่าวกันว่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ ๘ สมัยราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเนินเขาชู่เว่ย สร้างขึ้นตามทำเลของภูเขา ทางเข้าวัดเป็นบันไดคอนกรีตสูงราว ๒๐ เมตร เมื่อเดินขึ้นไปก็จะถึงวิหารประธานของวัด ปัจจุบันในวิหารนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชของไทยประทานให้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เมื่อครั้งกองทหารพันธมิตร ๘ ชาติดตะวันตกเข้ายึดครองกรุงปักกิ่งในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ภูมิและวิหารเก่า ๆ ที่มีความงดงามหลายหลัง มีไม้แกะสลักและรูปปั้นต่าง ๆ งดงามหลายชิ้น



สถานที่สำคัญของวัดหลิงกวงก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ ก่อขึ้นด้วยอิฐและสลัก ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของวัดหลิงกวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ภายหลังสงครามสงบลง พระภิกษุชาวจีนที่เข้าไปค้นหาสิ่งของในซากอิฐของพระบรมธาตุเจดีย์ได้พบหีบศิลาซึ่งบรรจุกล่องไม้ฉันทน์หีบหนึ่ง ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเขียวแก้ว ต่อมาได้มีการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์และจัดพิธีทางศาสนาเพื่อเปิดใช้เจดีย์ครั้งแรกในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๓ จากนั้นทางวัดได้จัดการบูรณะขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๒ และได้จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปทั้งวัด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เนื่องในโอกาสที่พระบรมธาตุเจดีย์ได้รับการบูรณะเป็นที่แล้วเสร็จ การจัดงานครั้งนั้นมี พระอาจารย์ ฉวน อั้น เจ้าอาวาสวัดหลิงกวงสมัยนั้นเป็นประธาน

การเดินทางมาครั้งนี้ อธิการบดี มจร พร้อมคณะได้รับเกียรติให้ขึ้นไปกราบนมัสการองค์พระบรมสารีริกธาตุเขียวแก้ว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระบรมธาตุเจดีย์อย่างใกล้ชิด ทางขึ้นเป็นบันไดแคบ ๆ กว้างราว ๒ ศอก เมื่อขึ้นไปถึงทุกท่านต่างปีติยินดีเสมือนหนึ่งได้เข้าเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า อธิการบดี มจร ได้นำคณะกราบนมัสการและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา องค์พระบรมสารีริกธาตุเขียวแก้วนั้นประดิษฐานอยู่ภายในพระสถูปเจดีย์ทองคำ มีลักษณะเรียวยาวราว ๒ เซนติเมตร สีน้ำตาลเรื่อ ๆ วางอยู่บนพานดอกบัวทองคำ ประเทศไทยได้เคยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขียวแก้วจากวัดหลิงกวงองค์นี้ไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ พุทธมณฑล ให้พุทธศาสนิกชาวไทยได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโลกนี้มีพระบรมสารีริกธาตุเขียวแก้ว (พระธาตุขาว) อยู่ ๒ องค์ องค์แรกประดิษฐานอยู่ที่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งนี้ และองค์ที่ ๒ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเขียวแก้ว เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา สถานที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเขียวแก้วทั้งสองแห่งนั้นล้วนเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้เปี่ยมล้นด้วยศรัทธา มาเฝ้ากราบนมัสการอยู่เป็นจำนวนมาก

**“ณ ที่ใดมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ ณ ที่นั้นจะมีแต่ความสงบสุขเจริญรุ่งเรือง”**

(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)